
วันนี้ (5 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. นางสาวประภาพรรณ  ดวงชัย นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 
และว่าท่ี พ.ต. อมร  ไชยสงค์ นักวิชาการศุลกากรช านาญการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายด้านการคมนาคมในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมทางบก 
ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ อย่างบูรณาการและก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพ้ืนท่ีเขตเมือง 
เพ่ือรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและท่องเท่ียวภายในจังหวัดภูเก็ต




